



## ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน ครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ในระดับดีเด่น

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๗๓ ได้บัญญัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ วรรคสอง กำหนดให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานในการคำนวณ และให้ส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างชัดสุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๙๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใสและให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกันเพื่อยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ ได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีได้จัดเรียงลำดับคะแนนตามผลการประเมิน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ วรสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2					
1	นางสาวละอ อ้วนจิ้ว	รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2		สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
2	นายธีระศักดิ์ พลนาคู	รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	รอง ผอ.สพป.ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์					
1	นายจกกล ยาท่วม	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
2	นางสาวพัชรินทร์ อินเดือน	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่ง					
1	นายอุทัย ปิ่นเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยมุ่น	
2	นายนิรุจน์ นาสม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ท่าปลาอนุสรณ์ 1	
3	นางกิตติยาพร ปิ่นเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านเด่นเหล็ก	
4	นายธวัช เที่ยงดา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)	
5	นายปัญญา ทองพิมพ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	นิคมฯสงเคราะห์ 3	
6	นายสันติภาพ ภูสมศรี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำหมัน	
7	นายเสมอ นาสอน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านปากปาด	
8	นายพินิจ ตัวขยัน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดนาขุม	
9	นายวันชัย คำเทพ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)	
10	นายเหล็ง ชันลา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดโพธิ์ชัย	
11	ว่าที่ ร.อ.ประเสริฐ สอนสิงห์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยคอม	
12	นายเอกชัย แด้มใจ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านสี่เสียดบำรุง	
13	นายประทวน กลิ่นพินิจ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านม่วง	
14	นายประชุม ทองน่วม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำลาดสามัคคี	
15	นางสาวแสงเดือน มีศรี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	จรมอนุสรณ์ 1	
16	นายจิระพล สิทธิ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยสูง	
17	นางดาวดึงส์ มาลาทอง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยลึก	
18	นายสิทธิโชค ทานะชินธ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ท่าแฝกอนุสรณ์ 4	
19	นางรวีวรรณ พิสัยสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านม่วงขุม	
20	นายชาติรี บุตรวงศ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านหนองแห้ว	
21	นายภาณุชิต ดีแท้	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำลี	
22	นายภิจนรงค์ แก้ววังอ้อ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	อนุบาลบ้านโคก	
23	นายปรีดา เฟื่องพา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดจอมแจ้ง	
24	นายพงศธร กวางอริชฐ์โกศล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	น้ำพร้าวสามัคคี	
25	นายวิศิษฐ์ เสียงโต	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ครูประชาสรรค์ศึกษา	
26	นายไชยวัฒน์ ดวงสุภา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	วัดวังสัมพันธ์	
27	นายมนต์สะกันท์ เทินम्म	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านห้วยมิ่ง	
28	นายอุดมวิทย์ ยะจร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	สิงห์คอมพิทยา	
29	นายธีระ เขียวกิตติกร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านวังหัวดอย	
30	นางดารารัตน์ จันทร์ภัก	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	น้ำสิงห์ฯ	

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
31	นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านไร่ตีนตง	รักษาการ
32	นางสมพร รอดพวง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	นิคมฯสงเคราะห์ 2	รักษาการ
33	นายวิเชียร ประทุมพันธ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านปางเกลือ	รักษาการ
34	นางนลิน คงเกตุ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ท่าแม่กออนุสรณ์ 1	รักษาการ
35	นายเลียม วันมา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านนาหน้า	รักษาการ
36	นางสาวกัญญารัตน์ นาคมูล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านกัวเคียน	รักษาการ
37	นางพจณี คำดี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านนาผักฮาด	รักษาการ
38	นางสาวจินตนา เทพคำ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยเตือ	รักษาการ
39	นางพัชราภรณ์ มีโส	ครู	ครูชำนาญการ	วัดปากไพร	รักษาการ
40	นายมานพ มีหอม	ครู	ครูชำนาญการ	วัดวังทอง	รักษาการ
41	นางสาวหทัยรัตน์ มาเพลิง	ครู	ครูชำนาญการ	บ้านโป่งพาน	รักษาการ
42	นายปณิธาน ศรีสุภวุฒิ	ครู		บ้านเด่นชาติ	รักษาการ
43	นางสาวนิตยา สายขอ	ครู		ไผ่งามวิทยา	รักษาการ
44	นายภาคภูมิ ดาดี	ครู		บ้านงอมมด	รักษาการ
45	นายอัษฎางค์ หาญสวธา	ครู		บ้านปางคอม	รักษาการ
46	นายตฤณ จุณณวัฒน์	ครูผู้ช่วย		บ้านย่านตุ้	รักษาการ

ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

1	นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
2	นายประพันธ์ คีนประคอง	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
3	นางพรจิรา ใจขันกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
4	นางสาววงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
5	นางรัตติยาภรณ์ ยิ่งยอด	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
6	นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
7	นางสาวศศิธร เดชาวัฒน์	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
8	นายวิษณุกร อมฤกษ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
9	นางสาวศศิวิมล นาคปิ่น	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
10	นางสาวพิชญ์ฐาพร แยมมูล	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
11	นางสาวสมณฑกานัญญา กิตติว	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
12	นางสาวณัฐิศา ศรีลาเลิศ	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
13	นายเอกสิทธิ์ พิมพ์รอด	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
14	นางสาวทิพย์วรรณ ประดับ	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
15	นางสาวเกวตี เจริญชัย	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
16	นางสาวจิตาภา สายสูง	นิติกร	ปฏิบัติการ	สพป.อุดรธานี เขต 2	
17	นางสาวจรรย์นันท์ สืบบุญ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	สพป.อุดรธานี เขต 2	